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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามญัที่ 1/2566 
วันพุธที่  15  กุมภาพันธ ์ 2566  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัญญา             พละเลิศ ประธานสภาฯ  สัญญา พละเลิศ 

2 นายสมศักดิ์            ทองแย้ม รองประธานสภาฯ สมศักดิ์ ทองแย้ม 

3 นายณัฐพล             ธรรมรตัน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 ณัฐพล ธรรมรัตน์ 

๔ นางวงเดือน            จันทกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 วงเดือน จันทกิจ 

๕ นายชนะพันธุ์          สุดใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 ชนะพันธ์ สุดใจ 

๖ นายประยุทธ           สะอาดเอ่ียม สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ประยุทธ สะอาดเอี่ยม 

๗ นายสมศักดิ์            มีโฉมงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 สมศักดิ์ มีโฉมงาม 

๘ นายประภาส           ราตรีมีชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ประภาส ราตรีมีชัย 

๙ นางอรุณี               ทองชาติ เลขาประธานสภาฯ อรุณี ทองชาติ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ    ทองธรรมชาติ นายก อบต. สุเทพ     ทองธรรมชาติ 

2 นายสมชาย  บูรณะกนก รองนายก อบต. สมชาย    บูรณะกนก 

3 นางนิทรา    ก าลังหาญ รองนายก อบต. นิทรา     ก าลังหาญ 

๔ นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก อบต. วรทัต      ธรรมรัตน์ 

5 นายภิรมย์   แก้วปาน รองปลัดอบต. ภิรมย์    แก้วปาน 

6 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผอ.กองช่าง บรรพจน์ นุชอนงค์ 

7 นางสาวศุรจนากร  มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุรจนากร  มณีอินทร์ 

8 นางสาวสิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป สิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย 

9 นางวาสนา  อ่อนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา   อ่อนเถื่อน 

10 นางสาววิรชา   สะอาดเอ่ียม คนงาน วิรชา     สะอาดเอ่ียม 
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เริ่มประชุม  เวลา  14.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบ    
องค์ประชุม และนั่งประจ าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พละเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม              
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

                   ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

- 
 

  ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 
4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29  ธันวาคม  2565  
  

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสมัยสามัญที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29  ธันวาคม  2565 ตามเอกสารที่ทาง
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดตรวจแล้วจะให้แก้ไขตรงจุดใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ครับ  
  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
29  ธันวาคม  2565  ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
    

  มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จ านวน 8 เสียงรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว งดออก
เสียง 1 เสียง  
 

  ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา/ด าเนินการ 
 

3.1 เรื่องการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีพ.ศ. 2566 ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยของปี พ.ศ. 2566 วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปี พ.ศ. 2567 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีพ.ศ. 2567 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 21) ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก
ของแต่ละป ี  
  

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2566 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 ผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันเสนอต่อที่
ประชุมได้เลยครับ 

 

นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิก อบต. หมู่ที่  2)   -  ผมขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 
2566 จ านวน 3 สมัย 

สมัยสามัญที่  1  ตั้งแต่วันที่  1 – 15   กุมภาพันธ์ 2566 ก็คือการประชุมสภาฯ ในวันนี้ 
สมัยที่สามัญ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2566 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
สมัยสามัญที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2566 เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 2567 ในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ครับ 
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 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีก็ตามที่นายณัฐพล ธรรมรัตน์ สมาชิก อบต. หมู่ที ่2 เสนอมา จ านวน 3 สมัย  

สมัยสามัญที่  1  ตั้งแต่วันที่  1 – 15   กุมภาพันธ์ 2566 ก็คือการประชุมสภาฯ ในวันนี้ 
สมัยที่สามัญ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2566 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
สมัยสามัญที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2566 เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 2567 ในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2567  
 

    มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.2 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2566 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระ 3.2 นี้ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

  นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)   - เรียนท่านประธานสภา ท่าน
สมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ระเบียบวาระที่  3.2 เรื่องการพิจาณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1/2566) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4     
การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะพัฒนาท้องถิ่น 2. คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้  โดยการน าโครงการมาจากประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน หรือ
นโยบายของผู้บริหาร เพ่ือน าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในปี พ.ศ. 2566 – 2570) ก็ขอให้ทุกท่านได้ดูในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้แจกให้กับทุกท่านไป มุมสีเขียว ในหน้าที่ 1  ผ.01 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา จ านวน 2  โครงการ เพ่ิมในปี 
2566 รวมเป็นเงิน 909,000 ในหน้าที่ 2 ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเข้า
ตลาดโพธิ์ศรี ถึงบริเวณอาคารอเนกประสงค์ตลาดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 
ทางเข้าตลาดโพธิ์ศรีเป้าหมาย เชื่อมต่อจากถนนลาดยางสายโคกคราม – พรมแดน ถึงบริเวณศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ 6 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 140 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 560 ตารางเมตร  งบประมาณ  440,000 ปี 2566  ตัวชี้วัด จ านวน 1 สาย  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้รับผิดชอบ กองช่าง  โครงการที่ 2. โครงการยกระดับถนนพร้อมลงหิน
คลุก เชื่อมต่อถนนลาดยางสายคันกั้นน้ าชลประทาน ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางกลมรัตน์ สุขเอม วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
การยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุกเชื่อมต่อถนนลาดยางสายคันกั้นน้ าชลประทาน ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางกมลรัตน์   
สุขเอม เป้าหมาย  เชื่อมต่อถนนลาดยางสายคันกั้นน้ าชลประทาน ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางกมลรัตน์ สุขเอม ผิวคันทาง
ดินกว้าง 4.30 เมตร ฐานกว้าง 8.00 เมตร ยาว  513 เมตร มีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 1,948.96   
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ลูกบากศ์เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 525 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 217.87 ลูกบากศ์เมตร งบประมาณ 469,000 ปี 2566 ตัวชี้วัด จ านวน 1 สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้รับผิดชอบ กองช่าง   
  รายละเอียดทั้งหมดของโครงการที่เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) (ครั้งที่ 1/2566) 
ก็มีตามท่ีได้กล่าวไป ท่านใดสงสัยตรงไหน หรือมีผิดตรงไหน ในร่างแผนที่เพิ่มเติมไหมค่ะ  ถ้าไม่มีขอขอบคุณค่ะ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอเชิญท่านายกชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโครงการหมู่ 4 นั้นเป็นส่วนเชื่อมต่อบ้านตาบูลย์ทับน้ า ตรงนั้นจะต่ ากว่าส่วน
อ่ืนและจะปรับให้มันสูงขึ้น ซึ่งตอนนั้นน้ าท่วมตรงนี้ก็จะต่ ากว่าที่อ่ืนน้ าก็จะสูง โครงการนี้ต้นปีพอมีเงินก็จะท าให้   
2 หมู่บ้านนี้ก่อน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากกว่าหมู่อ่ืน และทางเข้าตลาดก็ดีของหมู่ 6 เมื่อตอนช่วงน้ าท่วมทาง
อบต.ก็ได้เอาหินคลุกไปลง จึงเอาเข้าแผนและพอต้นปีมีเงินก็จะท าให้ 2 หมู่บ้านนี้ก่อนครับ ซึ่งเมื่อตอนปีใหม่ก็ได้
ท าใหก้ับหมู่ 7 ไปแล้วก็คือแทงค์ประปา 3 แสนกว่าบาท ก็ขอชี้แจงให้รับทราบครับ    
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอสอบถามผอ.กองช่างครับ ที่ผมดูในใบปร. มันจะ
เตี้ยตรงหัวกับท้ายใช่หรือไม่ครับ ในใบปร.จะถึงแค่ตรงบ่อกุ้ง จริงๆจะต้องเลยไปใช่หรือไม่ จนไปถึงส่วนต่อที่ท าถึง
ชลประทาน ตรงโค้งมันจะเตี้ยอยู่ซัก 10 กว่าวา 
 

  นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. 
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้อแจงตามที่ทางท่านประธานสภาได้สอบถามคือ ตรงนี้เราท าจนถึง
ตรงจุดนั้นคือตรงชลประทานของชลประทานระยะทาง 525 เมตร ของเราก็จะท าไป 513  เมตร ตรวนี้ผมตัดตรง
ทางเชื่อมซึ่งมันสูงถึงกั้นน้ าก็คือ 513 เมตร แต่ว่าเวลาลงหินคลุกจะลง 525 เมตร เพราะจะต้องเชื่อมกับลาดยาง
และก็จะไล่ระดับเดียวกัน ตรงนี้รายละเอียดโครงการที่ผมไม่ใส่ความสูง เพราะว่าเพราะเราคิดแต่ละสเตย์ 25 เมตร  
ทุก 25 เมตรความสูงไม่เท่ากัน ผมก็เลยคิดค่าคอร์ด ค่าลูกตัดตัวนี้แต่ละสเตย์เป็นปริมาณงานดิน เพราะบางจุดสูง
แค่ 20 เซนติเมตร แต่บางจุดซึ้งสูงถึง 1 เมตร 40 เซนติเมตร เพราะมันจะลงความสูงยาก ก็ขอชี้แจงให้ทราบ
เพียงเท่านี้ครับ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566
ขอให้ยกมือด้วยครับ 
   

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 งดออกเสียง 1 เสียง  
 

  3.3 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุก เชื่อมต่อถนนลาดยางสายคันกั้นน้ าชลประทานถึง
บริเวณบ่อกุ้งนางกมลรัตน์ สุขเอม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 469,000.00 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน 355,320.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
355,320.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 355,320.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 
 
 



๖ 
 

- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน 748 ,920.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
252,420.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 113,680.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 138,740.00 บาท 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระนี้ขอให้นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัด
อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต. ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายภิรมย์  แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา  
  

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุก เชื่อมต่อถนนลาดยางสายคันกั้นน้ าชลประทานถึงบริเวณบ่อกุ้ง
นางกมลรัตน์ สุขเอม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 469,000.00 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุก 
เชื่อมต่อถนนลาดยางสายคันกั้นน้ าชลประทานถึงบริเวณบ่อกุ้งนางกมลรัตน์ สุขเอม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
469,000.00 บาท 

 

3.4 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ทางเข้าตลาดโพธิ์ศรี ถึงบริเวณ อาคารอเนกประสงค์ตลาด
โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 440,000.00 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน 1,423,380.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
835,780.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 350,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 485,780.00 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน 748,920.00บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
138,740.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 90,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 48,740.00 บาท 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ท่านนายกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ 
 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ในส่วนของโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันครับ เรามีเงินเหลือ
เราก็โอนเงินมาท าโครงการ อย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าต าแหน่งต่างๆที่มีอยู่และไม่มีคนมาลง เราก็โอนเงิน
งบประมาณมาท าโครงการต่างๆ ในส่วนของงบประมาณในค่าซ่อมแซมและในข้อบัญญัตินั้นเราก็มีอยู่แค่ล้านกว่าบาท 
9 หมู่ล้านกว่าบาทเฉลี่ยหมู่ละแค่ไม่กี่แสนบาท เราจึงต้องอาศัยเงินประจ าต าแหน่งเหล่านี้  ซึ่งเราจะต้องตั้งทุกปี    
เอามาท าโครงการต่างๆ ตอนนี้มี 4 หมู่ก็จะมีหมู่ 3 ที่ท าถนนไป 200,000 กว่าบาท หมู่ 7 หมู่ 6 และหมู่ 4 ที่ได้
ท าโครงการไปแล้ว หมู่ไหนเดือดร้อนแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันครับ 

 

 



๗ 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ทางเข้าตลาดโพธิ์ศรี ถึงบริเวณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 440,000.00 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ทางเข้าตลาดโพธิ์ศรี 
ถึงบริเวณอาคารอเนกประสงค์ตลาดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 440,000.00 บาท 
 

 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในวาระนี้สมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  
 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - เรื่องเสียงไร้สายปลายเดือนหน้าจะเข้าด าเนินการให้
เรียบร้อยครับ และในเรื่องโครงการของหมู่ 9 ที่ผ่านสภาไปปีที่แล้ว ตอนนี้ได้กองช่างได้ค านวณงานใหม่ อาทิตย์หน้า
น่าจะได้ประกาศ และเรื่องไฟต่างๆที่มีปัญหาอยู่ก็คือ ทางเราได้มีหนังสือไปถึงให้ผู้รับจ้างที่เขามีเงินประกันสัญญา   
มาท าซึ่งเขาไม่ยอมเข้ามาท าให้ ซึ่งตามกระบวนการมันจะต้องมีหนังสือถึงผู้รับจ้าง และถ้าเขาไม่เข้ามาท า จะต้องมี
การยึดประกันสัญญา แต่ก็คาดว่าทางผู้รับจ้างจะเข้าภายในกุมภาพันธ์ ถ้าเขาไม่มาซ่อมให้จริงๆ อาจจะต้องมีการยึด
ประกันสัญญา และของหมู่ 7 อาทิตย์หน้าเขาบอกว่าจะเข้ามา และโครงการที่ผ่านสภาครั้งนี้คาดว่าในเดือน
กุมภาพันธ์จะได้ท าสัญญา และในส่วนของหมู่ที่ 2 ผู้รับจ้างบอกว่าจะเทคอนกรีตใหม่อีกวันสองวันนี้ครับ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ผมอยากให้กองช่างเข้าไปส ารวจศาลาเยื้องๆ บ้านรองหมี 
ศาลาพักผู้โดยสาร เสามันจะขาด รบกวนให้กองช่างเข้าไปส ารวจด้วยครับ 

 

นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิก อบต. หมู่ที่  2)   -  ผมฝากเรื่องฝุ่นจากรถ 6 ล้อที่วิ่งดินด้วยครับ 
 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ผมไม่แน่ใจว่าหมู่ 7 ที่รวบรวมรายชื่อได้รายชื่อครบ
หรือยัง ได้ร้องเรียนไปหรือยัง ในกรณีมีทั้งหมู่ 7 และหมู่ 2 ที่ได้รับความเดือดร้อน ผมอยากได้รายชื่อ เราต้องมี
มาตรการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ ในกรณขีองหมู่ 2 มันเป็นเส้นทางของรถดินที่วิ่งประจ า เราจะต้องมีข้อตกลง
กับต ารวจถ้าผู้ประกอบการใดไม่มีรถน้ าก็จะไม่ให้วิ่ง ผมก็โดนชาวบ้านร้องเรียนมา เรื่องนี้รองปลัดมีความคิดเห็น
อย่างไรครับ 

 

นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.) – ก็อย่างที่นายกได้กล่าว
ครับตอนนี้ถ้าเราไปบังคับผู้ประกอบการ มันไม่ใช่เจ้าเดียวที่วิ่งมันหลายเจ้า กอ.รมน เคยจะมาลง ถ้าเป็นอย่างนั้น
จริงๆก็ให้เขาไปคุยกับผู้ประกอบการ อย่างนายกว่าครับว่าต้องได้ผู้ประกอบการเข้ามาคุยมาท าข้อตกลงกัน ในส่วน
ของระเบียบสาธารณสุขเรื่องฝุ่นละออง ถ้าจะบังคับใช้ต้องท าเป็นข้อบัญญัติประชุมสภาผ่านสภาครับ เพ่ือที่จะ
ก าหนดค่าปรับอะไรให้ชัดเจน จะต้องมีระเบียบรองรับ 

 

นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)  -  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ในส่วนของ  
รถวิ่งดินถ้าเราไปจี้กับผู้ประกอบการเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เหมือนผู้ประกอบการเขาไม่ทราบว่าวิ่งเส้นไหน
ยังไง เขาเป็นผู้ขายอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะครับ คือกรณแีบบนี้จะต้องคุยผู้เจ้าของบ้านที่ถมดินตรงไหน จะต้องมีการมา
ขออนุญาตขุดถมตามพรบ. และตรงนี้เราจะต้องคุยกับผู้ถมดินว่า รถวิ่งถ้าวิ่งแล้วจะต้องคุยกับคนถมดินว่าต้องดูแล
รักษาความสะอาด ต้องคุยกับเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบตัวโครงการของเขา และมีกรณีที่ถมและไม่แจ้งอบต.
เจ้าของที่ไม่ขออนุญาต ซึ่งตามระเบียบจะต้องมีการขออนุญาตไม่ว่าจะถมที่เที่ยวจะต้องขออนุญาต    



๘ 
 

 นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ผมขอเสริมตรงนี้นะครับ ผมคิดว่าเราต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงระเบียบพรบ. ในการขุดดินถมดิน ในการขุดดินถมดินทุกกรณีคุณจะต้องมาแจ้ง
อบต. ผู้ประกอบการจะต้องมีรถน้ า คนที่ไม่มาแจ้งถือว่าผิด ขอให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบ
ด้วยครับ ชาวบ้านบางท่านอาจจะไม่ทราบ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ผมขอสอบถามครับในกรณีที่ชาวบ้านมาแจ้งในการขุด
ดินถมดินกองช่างจะต้องไปส ารวจหรือไม่ว่าคุณขุดดินถมดินในที่สาธารณะหรือไม่ตรงกับเลขโฉนดที่คุณได้มาแจ้งหรือ
เปล่า  

 

นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)  -  ถ้าชาวบ้านมายื่นค าร้องขุดดินถมดิน ต้องมี
โฉนดแนบมาด้วย ผมไม่ต้องออกไปดู สมมุติว่าถ้าอีก 5 ปีผมออกไปดูเขาถมผิดรูปแบบแปลนที่เขายื่น เท่ากับเขาถม
ฟรี เหมือนการก่อสร้าง ระยะร่น 2 เมตรแต่เขาปลูกมาชิด ชิดแนวเขตไม่มีระยะร่นอีก 8 - 9 ปีเกิดความเสียหาย
หรือเกิดเป็นคดีความ ก็คือเจ้าของบ้านมีความผิด ถือว่าเขาเป็นผู้ควบคุมงาน เขาสร้างผิดแบบแปลนการถมดิน       
ก็เหมือนกันอนุญาตแปลงนี้ถ้าเขาถมแปลงนี้เท่ากับว่าเขาผิด 

 

นายสมศักดิ์ ทองแย้ม (รองประธานสภาฯ)   -  ผมมีเรื่องการปักเสาไฟแรงสูง จากหลังบ้านผม
ไปถึงร้านค้าบ้านยายต่าย ก าลังมีกรณีพิพาทอยู่ คือว่าผมไปบอกเจ้าของที่คือตาศักดิ์ เขาไม่ยอมให้ปักชายนาเขา 
เจ้าของนาเขาจะให้ปักอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นคันนาซึ่งตอนนี้ยายรินได้ซื้อไปแล้ว 

 

นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)  -  ถ้าเจ้าของนาอีกฝั่งยินยอมก็สามารถปักได้ครับ 
 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ผมขอเสริมในส่วนของหมู่ 4 ที่ได้ท าโครงการไปนั้น
เป็นงบของปีที่แล้ว และของปีนี้ก็ที่เพ่ิงจะผ่านสภาไป ส่วนถนนที่เหลืออีกช่วงหนึ่งที่ยังไม่ได้ท าผมจะขอปรึกษากับ
สมาชิก ข้าราชการ ที่อยู่ในที่ประชุมนี้ ผมกับท่านรองนายกหมีมีความคิดว่าจะไปตักที่สาธารณะตรงหมู่ 4 โดยจ้าง
รถสิบล้อรถแม็คโคร ถ้าท าได้เราขอท าหนังสือถึงชลประทานว่าเขาอนุญาตให้อบต.ขนเคลื่อนย้ายดินได้หรือไม่     
ถ้าเขาอนุญาตผมก็จะท าโครงการต่อจากเดิมให้จนสุด จนถึงบ้านโดยยายม่วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าดินพอหรือไม่
ผมอยากเน้นตรงนี้ เพราะว่าเขาล าบากจริงๆไม่มีทางเข้าออก วันศุกร์นี้ 9 โมงผมขอนัดท่านประธาน รองหมี     
รองปลัด ผอ.กองช่าง ได้เข้าไปดูพื้นท่ีว่าเราจะสามารถท าได้หรือไม่ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 
 

ปิดการประชุม เวลา 15.40 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

  (ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
          (นางอรุณ ี  ทองชาติ)           
          เลขานุการ สภา อบต. 

 
 

)      (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ)                    
        (นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม)      (นายชนะพันธุ์ สุดใจ)     (นายสมศักดิ์ ทองแย้ม) 
          สมาชิก  อบต. หมูที่ 6   สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  5    สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  7 
 
 
 

   (ลงชื่อ)           
       (นายสัญญา พละเลิศ)  
                 ประธานสภา  อบต. จรเข้ใหญ่ 
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